

ที่ สบ.๑/ ๕๓



ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ชลบุรี  
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเปิดระบายน้ำประตुरะบายน้ำคลองพานทอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมอุตุฯ เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ประกาศของกรมอุตุฯ ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มขึ้น ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นทางโครงการชลประทานชลบุรี จะดำเนินการเปิดประตुरะบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังและป้องกันระดับน้ำในฤดูฝนที่จะเกิดขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง กลุ่มประมงพื้นบ้าน ตลอดจนราษฎรที่มีบ้านเรือนสองฝั่งคลองพานทอง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตुरะบายน้ำในครั้งนี้ทราบ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกานต์พงศ์ บูรณปรีชา)

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ชลบุรี

โครงการชลประทานชลบุรี

โทร / โทรสาร 0-3834-1041



ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา  
เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒

ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเพิ่มพื้นที่มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในระดับสูงที่ความสูงประมาณ ๑๐๐ เมตรถึงประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปี

อย่างไรก็ตามในบางช่วงของฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอและมีปริมาณฝนน้อย ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวกรรวิ สิริชีวะภาค)  
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา